

THÁI BÌNH ĐÃ TRIỂN KHAI...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 19/3, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia do đồng chí Ưông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; trưởng các tiểu ban: Thông tin tuyên truyền, An ninh trật tự và Y tế, Giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp và làm việc với Đoàn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành; chủ tịch ủy ban bầu cử các huyện, thành phố.

Đến thời điểm này, việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở phối hợp đồng bộ, tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đúng tiến độ quy định. Thái Bình đã ấn định, công bố đơn vị bầu cử và phân bổ số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, thành lập các ban bầu cử ở các cấp. Theo đó, toàn tỉnh có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 16 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, 64 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Qua hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất: Đại biểu Quốc hội tỉnh được phân bổ bầu là 9 đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh được bầu 62 đại biểu, cấp huyện thống nhất đại biểu HĐND được bầu 312 đại biểu, cấp xã đại biểu HĐND được bầu 6.580 đại biểu. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã nhất trí lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thái Bình gồm 13 người (12 người được giới thiệu ứng cử và 1 người tự ứng cử); lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 124 người. Từ ngày 21/3 đến ngày 13/4/2021 sẽ tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tin nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử. Toàn tỉnh dự kiến thành lập 2.086 khu vực bỏ phiếu. Việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử cũng đang được các ngành, địa phương tích cực thực hiện. Công tác tuyên truyền về bầu cử được tổ chức thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bám sát kế hoạch và phù hợp với tình hình dịch Covid-19. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đề xuất các giải pháp tổ chức tốt cuộc bầu cử để ngày bầu cử 23/5/2021 thực sự là ngày hội của toàn dân.



Thành phố Thái Bình

Phát biểu kết luận, đồng chí Ưông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia ghi nhận và đánh giá tinh thần Thái Bình đã triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bài bản, khoa học, đúng trình tự, bảo đảm chất lượng và đúng quy định của pháp luật. Đồng chí nhấn mạnh, cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, mang tính chất quyết định để đưa đất nước bước sang một giai đoạn mới, vì vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Thái Bình cần tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia để chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, công khai, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, cử tri hiểu rõ quyền và

nghĩa vụ của mình. Tiếp tục tập trung thực hiện các bước theo lịch trình, bảo đảm thời gian, tiến độ, đặc biệt quan tâm hoàn thiện danh sách sơ bộ các ứng cử viên, việc kê khai tài sản của các ứng cử viên và lấy ý kiến nhận xét và tin nhiệm của cử tri nơi cư trú, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Nắm bắt tình hình ở cơ sở, tư tưởng của nhân dân, chú trọng làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Chủ động mọi phương án phòng, chống dịch Covid-19, phải xây dựng kịch bản sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của tỉnh cũng như các ý kiến tại buổi làm việc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, giải quyết. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh và đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh khẳng định: Những năm qua, Thái Bình đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong xây dựng nông thôn mới và thành công từ đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã tạo niềm tin, sự phấn khởi trong nhân dân. Đây là tiền đề rất quan trọng để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh trân trọng cảm ơn, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và các thành viên trong Đoàn, sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo các điều kiện, quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử.

MẠNH CƯỜNG

SƠM GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM...

(Tiếp theo trang 1)

Đó là một trong những nội dung đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khi đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường 221A sáng ngày 19/3. Cùng đi có các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và lãnh đạo huyện Tiên Hải.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường 221A có chiều dài 17,8km từ ngã tư Trái Diêm đến khu du lịch cồn Vành. Tổng mức đầu tư của dự án gần 735 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư; nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành. Qua kiểm tra thực tế trên toàn bộ tuyến đường và nghe lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, huyện Tiên Hải và nhà thầu thi công báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong công tác

giải phóng mặt bằng, đề xuất phương án giải quyết, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng khối lượng công việc của dự án còn nhiều, tuy nhiên tiến độ thực hiện chậm so với kế hoạch và chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, đây là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng phục vụ phát triển kinh tế biển, tránh lũ bão, cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm quốc phòng, an ninh ven biển phía Nam của tỉnh, vì vậy các sở, ngành, đơn vị chức năng cần phối hợp với cấp ủy, chính quyền huyện Tiên Hải và nhà thầu thi công thực hiện nhanh tiến độ hoàn thành dự án. Trước mắt, cấp ủy, chính

quyền huyện Tiên Hải và các xã có dự án đi qua vào cuộc tích cực tuyên truyền, vận động tập sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, phấn đấu trước ngày 30/9/2021 phải giải quyết xong công tác đến bù giải phóng mặt bằng của toàn bộ dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với huyện Tiên Hải sớm xác định rõ tính chất pháp lý của từng thửa đất phải thu hồi và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra trục lợi chính sách và cản trở tiến độ thực hiện dự án. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà thầu thi công

bổ trí phương tiện, nhân lực, có kế hoạch tổ chức thi công kịp thời, sát tiến độ, bảo đảm đồng bộ kết cấu, chất lượng công trình theo đúng thiết kế đã được phê duyệt. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo ứng vốn cho nhà đầu tư để thực hiện dự án thuận lợi nhất. Tại buổi kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tới thăm, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công hạng mục cầu vượt sông Hồng trên tuyến đường bờ ven biển; đề nghị đơn vị thi công thi đua nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng.

KHẮC ĐUẤN

Hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

* Hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tham gia dự thi. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng hướng dẫn tham gia cuộc thi, triển khai đến 100% cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh. Kết quả tham gia cuộc thi được tính vào thành tích phong trào thi đua quyết thắng năm 2021 của các cơ quan, đơn vị.

Đến hết ngày 19/3, LLVT tỉnh có gần 7.000 lượt cán bộ, đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân, tự vệ thuộc LLVT tỉnh đăng ký và tham gia dự thi.

* Đến nay, cấp ủy các xã, thị trấn, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn huyện Kiến Xương đã đẩy mạnh tuyên truyền về kế hoạch, thể lệ cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, in sao văn bản gửi chi bộ, các ngành, đoàn thể tại địa phương, cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện. Tập trung tuyên truyền những thành tựu nổi bật, những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, trọng tâm, các khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đài TTTT huyện, đài truyền thanh cơ sở tăng thời lượng tuyên truyền về cuộc thi. Kiến Xương phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn huyện tham gia dự thi.

TẮT ĐẠT - THU THỦY

Tập trung xuất bản ấn phẩm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(Chinhphu.vn) Năm 2021, các nhà xuất bản sẽ tập trung xuất bản xuất bản phẩm phục vụ tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.



Ảnh minh họa

Đó là một trong những nội dung đưa ra tại hội nghị triển khai công tác xuất bản và phát hành xuất bản phẩm năm 2021 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam vừa tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Cục Xuất bản, in và phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện cả nước có 59 nhà xuất bản, trong đó có 16 nhà xuất bản hoạt động theo mô hình doanh nghiệp và 43 đơn vị sự nghiệp công lập. Tổng số xuất bản phẩm trong năm 2020 là 36.218 xuất bản phẩm (giảm 2,4%) với 403.500.000 bản. Chất lượng nội dung xuất bản phẩm có nhiều chuyển biến tích cực. Các nhà xuất bản đã đẩy mạnh xuất bản các mảng sách quan trọng như sách có nội dung đấu tranh phân bác lại những luận điệu sai trái, thù địch; sách tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền biển đảo; sách thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; sách kỹ năng, dạy nghề, lập nghiệp, khởi nghiệp.

Đặc biệt, một số nhà xuất bản đã chủ động, tổ chức xuất bản sách cung cấp hệ thống kiến thức về phòng, chống dịch bệnh nói chung, dịch Covid-19 nói riêng; nêu cao tinh thần đoàn kết, kết nối yêu thương, "không để ai bị bỏ lại phía sau" trong những ngày chống dịch Covid-19.

Trong thời gian tới, ngành xuất bản sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để phát triển lĩnh vực xuất bản, in và phát hành theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Các giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản, in và phát hành được chú trọng.

Về nội dung, năm 2021, các nhà xuất bản sẽ tập trung xuất bản xuất bản phẩm phục vụ tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Các nhà xuất bản tăng cường khai thác, xuất bản sách phục vụ nhiệm vụ chính trị trọng tâm, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về các vấn đề trọng yếu; xuất bản phẩm phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và tiềm năng của Việt Nam.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hỗ trợ tiêu thụ gần 9 tấn bắp cải cho bà con nông dân

Những ngày qua, cùng với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình đã phát động hội viên, phụ nữ hưởng ứng phong trào hỗ trợ tiêu thụ nông sản giúp bà con nông dân trong và ngoài tỉnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Trong tuần qua, Hội đã tổ chức 2 đợt hỗ trợ tiêu thụ bắp cải giúp bà con nông dân xã Vũ Văn, huyện Vũ Thư với trên 2.000 cây bắp cải, tổng trọng lượng gần 9 tấn. Trước đó, cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố đã tích cực tham gia hỗ trợ tiêu thụ cam sành giúp bà con nông dân tỉnh Hà Giang theo chương trình hỗ trợ tiêu thụ nông sản giúp bà con nông dân tỉnh Hà Giang.

MINH NGUYỄN

KIỂM TRA CÔNG TÁC BẦU CỬ...

(Tiếp theo trang 1)

các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến

hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Công tác bảo đảm an ninh trật tự và ý tế trong bầu cử ở cấp huyện, cấp xã cũng đã được Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo

các cơ quan, đơn vị rà soát, kiểm tra, đánh giá, từ đó xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của huyện Hưng

Hà chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí đề nghị huyện Hưng Hà tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri liên quan đến bầu cử. Bên cạnh

đó, khẩn trương rà soát lại những công việc đã làm, xác định các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Công an huyện tiếp tục chỉ đạo các lực lượng nắm chắc tình hình, chủ động phối hợp, tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền, ủy ban bầu cử các cấp giữ vững ổn định tình hình, không để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.